

สารพันปัญหา?

สาระน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ขอเพิ่มช่องทางกลับรถ ถึง คุณชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหา

เนื่องจากถนนศรีนครินทร์มีการปรับปรุงได้ทำเป็นสะพานข้ามช่องทางกลับรถบริเวณ กม.18-19 จึงได้ปิดช่องทางกลับรถบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดยกเว้นช่วงประมาณ กม.17+200 -17+300 ได้สร้างช่องทางกลับรถแต่แปลกที่สร้างเพียงด้านเดียว คือขาออกเพื่อกลับเข้ากรุงเทพฯ เหมือนกับเพื่อเอื้อให้กับห้างสรรพสินค้าบริเวณนั้น จึงขอร้องให้ช่วยสร้างช่องทางกลับรถเพิ่มอีกด้านหนึ่งด้วย คือด้านขาเข้า กทม. กลับไปด้านถนนสุขุมวิทด้วย เพิ่งเคยเห็นช่องทางกลับรถที่ให้อีกกลับรถได้ทางด้านเดียว เคยแจ้งและขอให้ทางศูนย์รับการร้องเรียนของจังหวัดแล้ว แต่เงียบหายไป จึงขอร้องเรียนผ่านสารพันปัญหาเพื่อลงไปพิสูจน์ดู และกระตุ้นให้ช่วยสร้างเพิ่มให้ด้วย.

วิทยา แสงทอง

ตอบ คุณวิทยา

ไม่แน่ใจที่ผิดข้อมูลที่แจ้งมาหมายถึงสะพานกลับรถบนถนนศรีนครินทร์ หรือถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด)

อีกทั้งเท่าที่พยายามตรวจสอบข้อมูล มีการ

ก่อสร้างสะพานกลับรถใกล้ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง มีแค่บนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) บริเวณ กม.17+200-17+300 และสะพานกลับรถแห่งนี้เท่าที่ทราบทางห้างสรรพสินค้าดังกล่าวบริจาคเงินสนับสนุนให้กรมทางหลวงก่อสร้างเพื่อแบ่งเบาภาระจราจรบริเวณนั้น

ถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบให้กรมทางหลวงก่อสร้างเพื่อแบ่งเบาภาระจราจรบริเวณนั้น

เอาเป็นว่า ขอข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้งหรือถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบรู้ว่า เป็นจุดไหนจุดใดที่มีข้อสงสัยเรื่องก่อสร้างสะพานกลับรถ ทั้งกรมทางหลวง จังหวัดสมุทรปราการ จะช่วยหา



วินชัย คงเกษม

- เป็นงง! สะพานกลับรถข้างเดียว สร้างให้ครบได้มั๊ย?
- หวั่นคลัสเตอร์ตลาด ต้องเพิ่มมาตรการคุมเชื้อเข้ม
- ซีพีเอฟจัดให้ “ตู้ปันอิ่ม ปันสุข” ผู้ฉีดวัคซีน กทม.

ข้อมูลชี้แจง

เพื่อความเข้าใจ ช่วยคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแปลก สะพานกลับรถฝั่งเดียว!

ชัย เสดเดอร์

■ บริหารจัดการตลาดให้ปลอดภัย เรียน คุณชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหา

ที่มีคนสนใจเรื่องข้อเป็นห่วงจะเกิดคลัสเตอร์ติดเชื้อโควิดในตลาดสด ที่คนไปชุมนุมจำนวนมาก และมองว่าตลาดที่มีการปิ้งย่างจะช่วยให้ เพราะความร้อนจากเตาถ่านไปฆ่าเชื้อ นั่นก็คงเป็นความเชื่อ แต่ถ้าจัดการได้จริงๆคือการบริหารจัดการตลาดสดให้สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข

เช่น ตลาดสดบางแห่งในร้อยเอ็ดเช่นกัน ที่ตลาดนี้ไม่มีใครเหมือน เพราะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการของพ่อค้าแม่ค้า ที่ปกตินำสินค้าไปขายแล้วก็เก็บกลับบ้านตอนเย็น แต่ที่นี่เขามีการสร้างห้องเก็บไว้ที่ตลาด วางเก็บบนแท่นวางขายไม่ต้องขนไปมา ให้เสี่ยงกับการติดเชื้อ ห้องเก็บของที่เก็บถูกต้องมีติดป้องกันเชื้อได้

ส่วนสินค้าที่เก็บไว้นานไม่ได้ก็ต้องเพิ่มมาตรการการดูแลความสะอาด ความปลอดภัย พื้นที่ตลาดทั้งหมดก็ต้องเพิ่มเติมมาตรการให้เข้มข้น.

บุญสิทธิ ร้อยเอ็ด

ตอบ คุณบุญสิทธิ

เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับหลักการง่ายๆ และไม่อยากถ้าหากจะทำจริงในการดูแลตลาดตลาดสดที่มีผู้คนเข้าไปจับจ่ายซื้อข้าวของจำนวนมากทุกวัน ทุกตลาดต้องเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นปรับให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดเมื่อไวรัสกลายพันธุ์สารพัด วิธีชีวิตของมนุษย์เราก็ต้องปรับตัว อยู่ร่วมแต่อยู่แบบต่างฝ่ายต่างอยู่กับเชื้อโรคให้ได้!

ชัย เสดเดอร์

■ “ตู้ปันอิ่ม ปันสุข” CPF บริการผู้ฉีดวัคซีนทั่วกรุง

กิจกรรมน้ำใจ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มีกิจกรรมต่อเนื่อง วันนี้ซีพีเอฟ จัด “ตู้ CP ปันอิ่ม ปันสุข” เดิมเต็มข้าวสาร อาหารแห้ง ให้ผู้มารับวัคซีนเลือกนำไปบริโภคในครอบครัว

น.ส.อนรรฆวี ชูรัตน์ รอง กก.ผจก.อาวุโส ซีพีเอฟ บอกว่า นอกจากโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19” ส่งอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ประเทศไทยเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซีพีเอฟจึงได้จัด “ตู้ CP ปันอิ่ม ปันสุข” เพิ่มเติม ในพื้นที่ฉีดวัคซีนต่างๆ 10 แห่ง

โดยจะจัดให้บริการแก่คนไทยตลอดเดือน ก.ค.นี้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 10 จุด ได้แก่ ทรุ ดิจิทัล พาร์ค ห้างโลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.ธรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง ม.รังสิต ม.หอการค้าไทย



ม.มหิดล และ ม.ศรีปทุม

นายฐนสรณ์ ใจดี กก.ผจก.ใหญ่ บจก.ทรุ ดิจิทัล พาร์ค หนึ่งในสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของ กทม. บอกว่า รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจัดสถานที่ของ ทรุ ดิจิทัล พาร์ค เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน มีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นผู้ดูแลการฉีดวัคซีน ขณะที่วันนี้มีซีพีเอฟเข้ามาสนับสนุน “ตู้ CP ปันอิ่ม ปันสุข” ด้วย นับเป็นความร่วมมือที่

ทุกฝ่ายช่วยเหลือกันในการร่วมต้านภัยโควิด-19
อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ซีพีเอฟมีโครงการ “CPF ส่งอาหาร
จากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตั้งแต่ปี 2563
ภายใต้แนวคิด “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”
ถึงวันนี้มอบอาหาร น้ำดื่ม วัตถุดิบปรุงอาหารแก่
โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามกลุ่มเปราะบาง
ศูนย์ฉีดวัคซีนและหน่วยงานต่างๆไปแล้วกว่า 500
แห่งทั่วประเทศ.

ชัย เฮดเดอร์

chai.n@thairath.co.th